

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยคำแนะนำอย่างดียิ่งจาก ดร.ธีระวัฒน์ เขียมแสง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องและให้กำลังใจ คำแนะนำ ด้วยความเมตตาโดยตลอด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมฆโรสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา พรหมทา คณะกรรมการการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คณะครูอาจารย์ ผู้สอนประจำสาขาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ขอขอบพระคุณดร.ปองภพ ภูจอมจิตร และดร.สังจา ฝ่ายคำตา ที่กรุณาช่วยตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ แนะนำความรู้เกี่ยวกับการใช้ค่าสถิติและขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก และชี้แนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ในการวิจัยองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย ขอขอบพระคุณผู้บริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการวิจัย ศรีสัตย์รสนา รองผู้อำนวยการจรรูณี मुखพรหม รองผู้อำนวยการพรทิพย์ รัตนดา รองผู้อำนวยการสัญญา พันชไชย และรองผู้อำนวยการอศุศลย์เดชฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตลอดจนทั้งคุณครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทุกท่าน และเพื่อน ๆ ปริญาเอกรุ่น 6 ที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เจือจันทร์ เรืองศรี คุณจิตวิดิ รัชตวาสน์ และคุณวันทนี ชูจร ซึ่งเป็นพี่สาวที่คอยอบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยมีความมานะพยายาม ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความอดทน ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดปฏิบัติตลอดมา รวมทั้งญาติพี่น้องของ ผู้วิจัยทุกท่านที่คอยให้กำลังใจ แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี คุณค่าและบุญกุศลทั้งปวงอันเกิดจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอบอบแด่บูรพาคณาจารย์ทั้งในอดีต และปัจจุบันทุกท่านที่ได้สร้างพื้นฐานทางการศึกษา แก่ผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขออุทิศแก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อทิวลาภ กรุณากร และคุณแม่กิมเขียน กรุณากร ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนจะได้เห็นความสำเร็จของลูก